



กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามเจตนารมณ์ผู้บริหาร  
เรื่อง การสุจริต โปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม ของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่  
และการงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำปาว สำนักงาน ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ผู้บริหาร เรื่อง การสุจริต โปร่งใส ของเทศบาลตำบล ปทุมใหญ่ และการงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมี นางฉมา มาศ อินทร์รักษา เป็นประธาน และมีปลัดเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๔๐ คน ในการนี้ ปลัดเทศบาลให้เกียรติ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

๑. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ (Dos & Don'ts) ตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

๒. การขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตามประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เสริมสร้าง คุณธรรม ของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)





### จริยธรรม 7 ประการ



### ข้อ ควรทำ (Do)



### ข้อ ไม่ควรทำ (Don't)

<b>1</b> ยึดมั่นในสถาบันหลัก ของประเทศ	จงรักภักดีต่อประเทศไทย เชื่อมมั่นในการ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข		ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือ วาจาในลักษณะ ที่แสดงออกว่าต่อต้านการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
<b>2</b> ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน และประเทศไทย		ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัย เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่ แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการโดยเท่าเทียมกัน
<b>3</b> กล้าตัดสินใจและยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ยืนหยัดการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตามหลักวิชาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความกล้าหาญ "คนดีต้องมีที่อยู่"		ไม่ปล่อยปะละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรืออิทธิพลใดๆ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม
<b>4</b> คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร		ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือทีม และไม่แสดงความเห็นแก่ตัวหรือ เอาเปรียบผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน
<b>5</b> มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ร่วมกันทำงานเป็นทีม ด้วยความสมานฉันท์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน		ไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบที่ล้าหลังที่เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งผลทำให้ภารกิจนั้นไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
<b>6</b> ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ	ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปราศจากอคติ มีความเสมอภาค เป็นธรรม		ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ความรู้สึก หรือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ ให้แก่พวกพ้องของตนเอง
<b>7</b> ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ	ดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจรรยาวิชาชีพมา ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่		ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่แสดงกิริยาอาการ ดูหมิ่น เหยียดหยาม ต้อยค่า หรือ ปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น หรือ พฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ